



ที่ ศธ ๐๖๑๗.๖/ว ๑๐

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนายภูชนะ อุดมเวช รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุ และความคาดหวังต่อการบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เพื่อขอมิและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือเป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดทำผลงานวิชาการต่อไป โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ <http://www.nayoktech.ac.th> และเมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาตอบรับผลงานทางวิชาการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรา ศรีคำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบริหารงานทั่วไป

Tel ๐-๓๗๓๑-๑๐๒๕,๓๑๓๕๓๒ fax. ๐-๓๗๓๑-๑๐๒๕

E-mail:nayoktech@yahoo.com

Website:<http://www.nayoktech.ac.th>

ชื่อเรื่อง การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ผู้วิจัย นายภูษณะ อุดมเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปีที่วิจัย 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรทั้งหมดได้แก่ ผู้บริหารและครูของวิทยาลัยเทคนิค นครนายก จำนวน 121 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยรวมมีระดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมาเป็น ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักนิติธรรม ตามลำดับ

2. ความคาดหวังในการบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยรวมมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความคาดหวังในการบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลสูงสุด คือ ด้านหลักความโปร่งใส รองลงมาเป็น ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักความรับผิดชอบ ตามลำดับ